



## “ส่งเรื่องเล่า (Storytelling) เราอยากเล่าเรื่อง รักและผูกพัน สสวท.”

จำได้ว่าการสัมภาษณ์เพื่อเข้าทำงานที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นั้นยากมาก และมีหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการสอบข้อเขียน เมื่อผ่านแล้วก็ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ หลายท่านคงคิดว่าจบกระบวนการแล้วใช่ไหมคะ ขอบอกว่าท่านคิดผิดค่ะ เพราะยังมีการสอบสัมภาษณ์รอบที่สอง อีกครั้งหนึ่ง โดยการสัมภาษณ์รอบที่สองนั้น ก็มีทั้งการสอบข้อเขียนโดยให้เขียนโครงการเสนอ และได้จัดแบ่งกลุ่มคนมาสัมภาษณ์เพื่อทำรายงานกลุ่ม พร้อมนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ หลังจากนั้นไม่นานผลการสอบสัมภาษณ์ก็ประกาศ และก็มีชื่อดิฉัน นางสาวสมาพร มณีเทพ เป็นพนักงานน้องใหม่ของ สสวท. ในปี พ.ศ. 2560

สสวท. องค์กรแห่งนี้ก่อตั้งมา 47 ปีแล้ว มีอัตราพนักงานรวม 300 กว่าคน อายุเฉลี่ยของพนักงานที่นี่ ประมาณ 40 ปี ทุกอย่างไม่ได้มีความใกล้เคียงกับคำว่า “ซิค” ทั้งๆ ที่อยู่ย่านเอกมัย ติดบีทีเอส ใจกลางกรุงเทพมหานครชีวิตดีที่ลงตัว แต่เชื่อไหม สสวท. เป็นสถาบันแห่งเดียว ที่มีหน้าที่รับผิดชอบพัฒนาขีดความสามารถการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ของประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจที่ใหญ่และสำคัญมาก เพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะพัฒนาและสร้างรากฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้แข็งแกร่ง การก้าวเท้าเข้ามาทำงานและเป็นส่วนหนึ่งของ สสวท. เพียงแค่ระยะเวลาประมาณ 2 ปีนั้น ทำให้ดิฉันสามารถรับรู้ได้ถึง “ความเก่า” ทางด้านองค์ความรู้ที่ไม่หยุดนิ่งของบุคลากรที่มีคุณภาพ อดแน่นไปด้วยความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ สิ่งที่สำคัญทุกคนล้วนมีความตระหนักใน ความสำคัญของงานที่ตนรับผิดชอบ การทำงานที่เป็นทีมเวิร์ค ในการพัฒนา ปรับปรุง และสรรสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพออกมาอยู่เสมอ จึงทำให้ดิฉันมีความรักและความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ นอกความรัก และผูกพันใน “งาน” ที่ได้ทำนั้น “คน” ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ดิฉันมีความรักและผูกพันกับองค์กรนี้ ช่องว่างระหว่างวัยระหว่างพนักงาน ซึ่งมีช่วงอายุแตกต่างกัน อาจทำให้ความคิด ความคาดหวัง และมุมมองในด้านต่างๆ แตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่การที่มีช่องว่างระหว่างวัยในที่ทำงานเป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรนี้ “น่ารัก” สสวท. อยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง เปรียบเหมือนคนใน “ครอบครัว” **ทุกคนมีความห่วงเป็นใย** ที่ไม่ว่าเราจะเดินไปไหนก็จะมีคนคอยถามว่ากินข้าวหรือยัง และไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ **มีความเป็นมิตร** ที่ไม่ว่าเราจะเดินไปไหน ก็จะมีแต่รอยยิ้มให้กัน และ**มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่** ที่ไม่ว่าเราจะเดินไปไหน ฟ้าๆ ก็จะมีแต่สิ่งดีๆ หยิบยื่นให้เสมอ ซึ่งความเป็นมิตร ความเป็นห่วงเป็นใย และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี้ เชื่อได้เลยว่าไม่มีองค์กรไหนเหมือนและน่ารักเท่า สสวท.

มีคนกล่าวไว้ว่า ความรักกับความผูกพันนั้นไม่เหมือนกัน เนื่องจาก “ความรัก” นั้นไม่จำเป็นต้องใช้เวลา เกิดขึ้นได้เสมอ ทุกที่ ทุกเวลา แต่ “ความผูกพัน” สร้างมาจากความรู้สึก ที่เพาะบ่มมาด้วยระยะ “เวลา” สำหรับดิฉันการบ่มเพาะระยะเวลาการทำงานร่วมกับ สสวท. มา 2 ปี เพียงเท่านี้ก็ทำให้เกิดความรักและความผูกพันกับ สสวท. บ้านหลังที่สองแห่งนี้ได้ไม่ยากเลย

สมาพร มณีเทพ